



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อีกรบตี มกค.จี สกอ.ปรับบทบาทจากกำกับ ต้องเท่าเทียมกัน-เลิกสองมาตรฐาน

● อธิการบดี มกค.จี สกอ.ปรับบทบาทจากกำกับดูแลเป็นผู้ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัย เลิกสองมาตรฐาน ณะปรับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา เอกชน พ.ศ.2546 กำหนดกฎเกณฑ์สร้างแนวปฏิบัติต่อ ม.เอกชน เช่นเดียวกับ ม.รัฐ ลดภาระให้รัฐ

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยเอกชนถือเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการผลิตบัณฑิต ทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม รับใช้ประเทศไปแล้วหลายแสนคน และในการผลิตบัณฑิตไม่ได้ใช้งบจากรัฐบาล หรือภาษีของประเทศ ถือเป็นภาระที่ควรต้องปรับปรมาณของรัฐบาลและประเทศ แต่เมื่อมองเรื่องการกำกับดูแล กลับพบว่าหน่วยงานของรัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้มีแนวทาง หรือข้อกฎหมายที่เอื้อให้มหาวิทยาลัยเอกชนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ แต่มเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐจะเห็นได้ว่ามีข้อกฎหมายหลายเรื่องมีลักษณะสองมาตรฐาน อุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ แต่ก็กีดกันการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเอกชน และสกอ.ก็ยังไม่เข้าใจการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยเอกชน

"ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การกำกับดูแลของ สกอ.ต้องเปลี่ยนตามให้เท่าทันยุคสมัย ต้องมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ใช่เอาแต่กำกับดูแล เช่น ควรมีการส่งเสริมเปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถไปเปิดหลักสูตร ความร่วมมือในต่างประเทศได้ ไม่ใช่พอทราบว่ามหาวิทยาลัยไทยจะไปเปิดหลักสูตรต่างประเทศก็จะสร้างกฎหมาย ขอบบังคับควบคุม เพราะการไปเปิดหลักสูตรในต่างประเทศได้นั้น มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามกรอบของประเทศนั้นๆ ซึ่งได้รับมาตรฐานอยู่แล้ว สกอ.ควรเปลี่ยนบทบาทของตนเอง สร้างกลไกกำกับดูแลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 นั้น อยากให้กำหนดกฎเกณฑ์เอื้อประโยชน์หรือมีแนวปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นเดียวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะตอนนี้กฎหมายควบคุมระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน มีความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ จัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรัฐ" อธิการบดี มกค. กล่าว

